

Các em khóa Song Ngữ II thân mến,

Nhân danh "Anh Năm CHỖ HỒ PHỒ",

anh vô cùng hoan hỉ gửi đến toàn thể gia đình Song Ngữ II lời chào mừng thăm thiết thực. Anh cũng rất hân hạnh trước cảm tình nồng hậu của các em đã uai mời anh đến chung vui kỷ niệm 45 năm PAKHỎI.

Rất tiếc, vì lý do sức khỏe, anh không thể tham dự được, nên đành gửi đến các em mấy dòng tâm sự.

Là những thanh niên ưu tú mang truyền thống "chưa Pông xuống biển" các em đã tự nguyện gia nhập Hải Quân, chọn nghiệp hải hồ để thi hành nghĩa vụ công dân. Trong thời chiến và tự hồi về TT, HL/HQ/W7. Khoảng cuối năm 1971, nhập khóa 24 SU HQL.

Vừa chuyên cần học tập, miệt mài trau dồi hải nghiệp, các em vừa có cơ duyên tích cực tham gia đại công tác xây dựng tượng Thành Tổ Trần Hưng Đạo hơn hai mét trước mặt quân trường. Một số trong các em có rằng khiếu nghệ thuật đã dốc toàn tâm ý vào công tác đục đẽo, tô đắp, chạm trổ, điêu khắc từng chi tiết để thành tượng được hoàn chỉnh. Tổ đã có thể cho kịp ngày mong chờ đã ấn định.

Đó là ngày mãn khóa 24 SETH Song
Ngũ Đế cũng là ngày khánh thành
tượng Thánh Tổ.

Trong tư thế "lời thề sông Hổ", Thánh
tượng chắt vuy rọi niềm hùng vĩ với đầy
đủ khối giáp sắt rặng, kiếm dài vũ
dũng, súng súng giữa Cổng Viên Bái Đổng
hoa mỹ, nơi bắt tên nên trời xanh biển
cộng là niềm tự hào của quân Trường
nội chung - và của các em nói riêng -
là niềm hãnh diện cho các hàng khóa sinh
khi tiếp đến thân nhân tại hai dãy
"lễ tao ngộ" nên thờ.

Đây là lần đầu tiên tại TTH/HA/NT
Khóa 24 SETH cũng là khóa đầu tiên
được trang nghiêm đứng dưới chân tượng
Thánh Tổ Đại Đế RAKHƠI, thề tâm
thề nguyện: Hồn dâng Tổ Quốc
Thần gọi Đại Dương.

Theo lưu câu chiến sự ngày càng
khốc liệt, Khóa 24 SETH đã được phân phối
phục vụ các chiến lam, giảng đoàn và huấn đoàn
để góp công chiến đấu bảo vệ miền Nam tự do.
Đã có vài em đã anh dũng hy sinh
trên sông each, máu đào tô đậm sắc phù sa,
đã có những em đã gục ngã tại các cửa
sông, vịnh bãi, ghềnh đá khi truy cản
tàu tiếp tế của địch dọc bờ các Vung
Zuyên Hải. Đặc biệt nhất là cũng có
anh em đã oanh liệt:

Cổ sông Hoàng Sa chông Bắc lưu
Thôn xã đã tan thành bọt biển
Đanh lung bờ sông vắng muộn thiu.

Những tiếng cười nghiệp chướng dài, kinh
ngũ còn nhiều hủi đen vấy rưng tên
Sông nước ...

Nào ngờ rạn nước không may!!!
Còn bao giờ làm sụp đổ cả miền Nam,
cuốn phăng mọi lu sinh, cô gắng ...
đưa đến rã ngũ tan hàng, xa bên bờ tàu!

Đi rồi: tu đạo xuôi rên loạn núi sông,
Sông Ngự tan hàng ... tôi mệnh mỏng
Tìm bên tu đạo tên đất khác
Gỡ thân từ nạn, kiếp luân vòng!!!

Với tuổi thanh niên còn đầy sức
phấn đấu, chí tu cường, với trình độ
kiến thức sẵn có, các em đã kiên trì
khắc phục mọi khó khăn đi khắp chông
bờ nhập vào xã hội mới, tự tạo cho
mình những thành quả mới, gây dựng
cuộc đời mới -

Sau khi ổn định được cuộc sống mới,
làm sao không có những giây phút dánh lòng
lặng nghe dư âm quá khứ văng vẳng
đầu đầy như tiếng chim trời thốt thốt gọi đàn,
từ đó, các em đã tìm đến nhau, từ
muôn phương giờ tụ về rồi lại tỉnh
đồng khóa kéo sơn trong luân lạc, cũng
đón lại kỷ niệm xưa với bao lý tưởng

ngắm ngui :

Kìa viết từng dòng, cốt song ngân,
Vui nghe ngân giờ lòng thênh thang
Mà nay... thối hết đời hồ hải
Đánh gởi vào trong kiếp đời dang!

Dù bắt đắc dĩ phải mang danh diện Đại,
tuy the phường long vãn rầy rứt nhớ cõi
nguồn, dầu đất khách hồn vẫn miền man
sầu cõi quốc, chúng ta vẫn rung rầu
li vọng một ngày về góp chút công sức
quảng phục quê hương và nhất là :

Rửa hận Hoàng Sa... nặng ước mong
Ngày về mang tea' lại non sông
Mạnh hơn trong hàng người tea' Việt,
Một chút hiên ngang giữa vãn long!

Rồi từng năm, từng năm đã trôi qua!
Hi vọng chưa thành, càng cố công hi vọng!

Và hôm nay, sao em cũng nhau hợp mặt
kỷ niệm 45 năm ĐAKHOI, cũng tay bắt
mặt mừng, cũng hân huyên tâm sự, cũng
nhìn nhau để thấy... tuổi đã cao, tóc
đã bạc, sức đã yếu... mà nghiệp xưa
dang dở, nguyện xưa không thành,
chuyện nước không xong,

Thời thế,
còn lại khoảng đời đã ngã về chiều, xin
hãy dành trọn cho tình nhà, nở chái
đem tâm tư kinh nghiệm vun đắp cho
thế hệ tương lai cho hồn kiếp hải âu
xếp cánh, cho an phận Song Ngư.

Thần ái chúc tổ chức lễ hội được
thành công mỹ mãn;
Thần ái chúc từng em cũng từng quý quyền
hạnh phúc dồi dào, tài lộc sung mãn, vạn điều
may mắn, vạn nẻo hanh thông, vạn sự
thành công, vạn cầu đắc nguyện.

Thần ái chúc các em tron vui hay thóa,
mềm môi tài ngộ, ngọt giọng tiếng phượng;

Đặc biệt nhất là Thần ái chúc
"Quý THIÊN" luôn luôn khỏe đẹp,
mãi mãi đẹp trẻ, đẹp già, đẹp lão
đó "lái đẹp" Song Ngọc cở luôn.

Anh Năm CH8 H8 PH8
Bút bút.

Nguyễn Văn Đương

08-26-2018